



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน แนวหน้า กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ tmn thailand.com thairath.co.th prachachat.net</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อัย. กล่าวว่า ร่างประกาศกระทรวงเกี่ยวกับการละเว้นโทษผู้ที่แจ้งครอบครองกัญชา 3 กลุ่ม เป็นไปตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 เพื่อให้เข้าสู่กรอบการทำงานตามกฎหมายใหม่ภายใน 90 วัน แต่ไม่ได้เปิดให้มีการปลูกเสรี คาดว่าจะประกาศร่างกฎหมายนิรโทษกัญชาประมาณวันอังคารที่ 26 ก.พ.นี้</p> <p>นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และประธานสภาเกษตรกร จ.ลำปาง กล่าวว่า ชมรมจิตอาสาต่างๆ อาจไม่กล้าแจ้งอัย.หรือสสจ. เพราะไม่เชื่อว่าทุกคนที่แจ้งจะได้ปลูกกัญชาเพื่อนำไปให้ผู้ป่วยได้รักษา พยายามหาทางให้คนที่ปลูกเพื่อนำไปใช้ทางการแพทย์รวมกลุ่มตั้งแต่ 7 คนขึ้นไปเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน แล้วไปที่เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ หรือกรมส่งเสริมการเกษตร แล้วหารือกับส่วนราชการ เช่น อบต. อบจ. หรือหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาที่มีคณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อเตรียมทำโครงการเสนอ ส่วนที่จะร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ต้องเข้ามาเป็นสมาชิกก่อน ขอให้ปรึกษากับสภาเกษตรกรแต่ละจังหวัด</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขณะนี้ ยสท.เปลี่ยนเป็นนิติบุคคลทำให้สามารถทำธุรกิจอื่นเพิ่มได้ จึงพร้อมจะเป็นหน่วยงานสนับสนุนการปลูกกัญชา-กัญชง เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ ได้ทำหนังสือถึง สธ.เพื่อขอให้พิจารณา รพ.ของ ยสท.เป็นรพ.นำร่องทดสอบนำสารสกัดกัญชามาใช้ทางการแพทย์ด้วย ส่วนกัญชง ขณะนี้กำลังศึกษาสายพันธุ์ต่างชาติ เพื่อมาสกัดเป็นเวชภัณฑ์และเวชสำอาง</p>
<p>ไทยรัฐ</p> <p>tnamcot.com</p> <p>nationtv.tv</p>	<p>สถานการณ์ฝุ่น-หมอกควัน</p> <p>-เสนอข่าว นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า ได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและห้ามใช้รถควันดำในพื้นที่กทม. ตรวจจจับรถควันดำทุกวัน ตั้งแต่ ม.ค.2562 ถึงปัจจุบัน ตรวจสอบรถ 4,821 คัน เป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ 3,597 คัน ควันดำเกินค่ามาตรฐาน 1,274 คัน รถยนต์ขนาดเล็ก 1,224 คัน ควันดำ 293 คัน พนักงานเจ้าหน้าที่ออกคำสั่งห้ามใช้ยานพาหนะชั่วคราว 30 วันเพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขต่อไป</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.บัญชา ดุริยพันธ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า ได้เตรียมเฮลิคอปเตอร์ 2 ลำ ร่วมปฏิบัติการกิจบินสำรวจไฟป่า พร้อมกำชับผวจ.ทั้ง 8 จังหวัดภาคเหนือบังคับใช้กฎหมายกับคนลักลอบเผาป่าอย่างเด็ดขาด ส่วนพื้นที่จ.เชียงใหม่ กองทัพอากาศได้ส่งเครื่องบินที่ 67 บินโปรยน้ำให้ความชุ่มชื้นในอากาศทั้งเช้าและบ่ายอย่างต่อเนื่อง</p> <p>-เสนอข่าว ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศใน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา พบปริมาณฝุ่น PM2.5 มีค่า 78 มคก./ลบ.ม. อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผวจ.พะเยา มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.พะเยา แขวงทางหลวงชนบท ร่วมกับเทศบาลเมืองพะเยา นำรถน้ำและเครื่องจักรฉีดพ่นน้ำบริเวณถนนชายกว๊านพะเยาและในตัวเมือง เพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นและลดฝุ่นละอองทุกวัน</p>
<p>มติชนออนไลน์ prachatai.com</p>	<p>สารเคมีกำจัดศัตรูพืช</p> <p>-เสนอข่าว นายสุภรณ์ สังข์วรรณะ เลขาธิการสมาพันธ์เกษตรกรปลอดภัย กล่าวว่า เกษตรกรยินดีดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ที่ภาครัฐกำหนด โดยยึดหลักที่เกษตรกรสามารถปฏิบัติได้ โดยตลอดระยะเวลา 50 ปี ไม่มีผู้ได้รับผลกระทบจากพาราควอตทั้งเนื้อเน่า พาร์กินสัน ชีแทโนทาร์ก มะเร็ง ตามข้อกล่าวอ้าง ซึ่งสอดคล้องกับผลการประชุมของกลุ่มนักวิชาการและแพทย์เกี่ยวกับผลกระทบพาราควอตในด้านเศรษฐกิจ สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม เมื่อต้นเดือนก.พ.ที่ผ่านมา โดยมีข้อสรุปชัดเจนว่าพาราควอตยังเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรไทยต่อไปจนกว่าจะมีสารกำจัดวัชพืชที่ดีกว่ามาใช้ นอกจากนี้ ยังมีรายงานด้านระบาดวิทยา ประเทศออสเตรเลีย พ.ศ. 2559 พบว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปว่าการสัมผัสพาราควอตมีส่วนสัมพันธ์กับพาร์กินสัน และสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อม สหรัฐอเมริกา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ศึกษาตั้งแต่ปี 2540, 2546, 2549 และ 2555 พบว่าพาราควอตไม่เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ ไม่มีผลต่อระบบสืบพันธุ์หรือตัวอ่อน ไม่ทำให้เกิดการกลายพันธุ์ ไม่มีผลต่อระบบประสาท ไม่เกี่ยวข้องกับกรยับยั้งการทำงานของต่อมไร้ท่อ ไม่ยับยั้งการทำงานของเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรส และไม่มีผลทำให้ระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง สอดคล้องกับผลการศึกษาขององค์การอนามัยโลก และการศึกษาภายในประเทศไทยของโดยแพทย์ในหลายสถาบัน รวมทั้งมีรายงานจากหน่วยงานของออสเตรเลียว่ามีการใช้พาราควอตในอีก 80 ประเทศ</p> <p>ด้าน น.ส.อัญชุลี ลักษณะอำนาจพร ประธานเครือข่ายอาสาสมัครแม่กลอง กล่าวว่า ปัจจุบันยังไม่มีสารทดแทนพาราควอต และสารชีวภัณฑ์บางยี่ห้อที่จำหน่ายในท้องตลาดไม่มีการขึ้นทะเบียนถูกต้อง จึงเป็นเหตุให้คอกก.ตัดสินใจไม่ยกเลิกการใช้ 3 สารเคมี อยากรให้ผู้ต่อต้านพาราควอตณรงค์ยกเลิกห้ามจำหน่ายบุหรี่ยุโรปและสุราในประเทศไทย เพราะอันตรายกว่าพาราควอต 300 เท่า</p>
isranews.org	<p>ความคืบหน้าสอบทุจริต รพ.ระยอง</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีมีผู้ร้องเรียนสำนักข่าวอิศราให้ตรวจสอบการจ้างเหมาบริการการตรวจ CT, MRI และการจ้างเหมาก่อสร้างของรพ.ระยอง ล่าสุด เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2562 เจ้าหน้าที่ป.ช.ระยอง ระบุว่า ขณะนี้ข้อร้องเรียนยังอยู่ในขั้นตอนการแสวงหาข้อเท็จจริง ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ สาเหตุที่ใช้เวลาในการตรวจสอบนาน เนื่องจากรพ.ระยองมีข้อร้องเรียนส่งเข้ามาให้ป.ช. ตรวจสอบจำนวนมาก อีกทั้งมูลค่าของการจัดจ้างแต่ละงานสูง</p> <p>โดยก่อนหน้านี้ มีผู้ยื่นหนังสือร้องเรียนถึงรพ.สต.และองค์การตรวจสอบ กรณีการประมูลจ้างเหมาบริการ MRI และ CT ในช่วงปี 2558-2559 ของรพ.ระยอง มีการกำหนดราคากลางสูงกว่ารพ.อื่น และผู้ชนะการประมูลทั้ง 2 ครั้ง เป็นเอกชนรายเดียวกัน ส่วนกรณีการประมูลจ้างก่อสร้างและปรับปรุงตกแต่งภายในอาคาร ชั้นที่ 5-ชั้นที่ 8 มีข้อสังเกตว่าอุปกรณ์ตกแต่งที่ใช้บางรายการราคาสูงกว่าปกติ อาทิ ประตูห้องผ่าตัด ราคาสูงถึงบานละ 324,000 บาท</p>
<p>สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์</p> <p>สำนักข่าวอินโฟเควสท์</p> <p>sanook.com</p> <p>กรุงเทพธุรกิจออนไลน์</p> <p>mthai.com</p> <p>mgronline.com</p> <p>bangkokbiznews.com</p> <p>naewna.com</p>	<p>แผ่นดินไหว จ.ลำปาง</p> <p>-เสนอข่าว นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2562 เวลา 01.56 น. เกิดแผ่นดินไหวบนบก บริเวณ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ขนาด 2.5 แมกนิจูด ความลึก 6 กิโลเมตร เบื้องต้นไม่ได้รับรายงานความรู้สึกสั่นไหว ได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประชาชนที่ได้รับผลกระทบติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>-เสนอข่าว นายไพรัช ผมไผ ปลัดหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 20-23 ก.พ. 2562 ได้เกิดแผ่นดินไหวทั้งหมด 38 ครั้ง มีพื้นที่ 7 ตำบล 20 หมู่บ้านได้รับความเสียหาย ส่วนใหญ่เป็นบ้านเรือนประชาชนที่เกิดรอยร้าว ประมาณ 80 หลังคาเรือน ได้สั่งการให้วิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.ลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสอบความแข็งแรงของบ้านเรือนและความเสียหาย เพื่อให้อปท.เบิกงบประมาณมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป นอกจากนี้ สสอ.วังเหนือได้ร่วมกับรพ.วังเหนือ ลงพื้นที่สำรวจสภาพจิตใจของประชาชนในพื้นที่พบว่าหลายครอบครัวยังมีสุขภาพจิตใจที่ดี แต่ยังคงมีความตระหนกอยู่เล็กน้อย ทีมอาสาได้ให้คำแนะนำในเบื้องต้นแล้ว</p> <p>-ด้าน นายทรงพล สวัสดิ์ธรรม ผวจ.ลำปาง ได้ประกาศพื้นที่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เป็นเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ (แผ่นดินไหว) เพื่อพิจารณาประกาศให้เป็นเขตการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยพิบัติ</p>
<p>เดลินิวส์</p> <p>thansettakij.com</p> <p>สำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.</p> <p>mgronline.com</p> <p>thaiquote.org</p> <p>dailynews.co.th</p> <p>thaigov.go.th</p>	<p>เพิ่มศักยภาพ รพ.สต.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัด สธ. กล่าวว่า ปีงบประมาณ 2562 สธ.ได้รับจัดสรรงบประมาณกว่า 563 ล้านบาท เพื่อพัฒนารพ.สต.ขนาดใหญ่ 1,087 แห่ง ปรับระบบบริการที่จำเป็น อาทิ การดูแลคุณภาพแม่และเด็ก การฝากครรภ์ การตรวจรักษาทางการแพทย์ ให้บริการครอบคลุมและมีมาตรฐานสูงขึ้น ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องเดินทางเข้ารับบริการในรพ.ใหญ่ ลดความแออัดของผู้รับบริการในรพ. พร้อมทั้งจะจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนอัตโนมัติ เครื่องปั่นฮีมาโตคริต เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดใหญ่ เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ เครื่องวัดความอึดตัวของออกซิเจนในเลือดชนิดพกพา เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 8 ลิตร เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล และจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ตามความขาดแคลนของรพ.สต.ขนาดใหญ่ ประกอบด้วย ยูนิททำฟัน 47 แห่ง เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิด 12 ลีด พร้อมระบบแปลผลอัตโนมัติ 72 แห่ง และเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ 297 แห่ง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์ ไทยโพสต์	<p>โรคไข้วัดใหญ่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึง สถานการณ์โรคไข้วัดใหญ่ ตั้งแต่ 1 ม.ค.-21 ก.พ. 2562 พบผู้ป่วย 46,648 ราย เสียชีวิต 4 ราย เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และสูงกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ถึง 2 เท่า โดยพบผู้ป่วยโรคไข้วัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน 31 เหตุการณ์ มากกว่าปี 2561 และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น พบมากในโรงเรียน รองลงมาเป็น เรือนจำ ค่ายทหาร และรพ. คาดว่าในช่วงนี้มีโอกาสจะพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะสภาพอากาศที่แปรปรวน โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถป้องกันได้โดยการใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่มีอาการไอหรือจาม หลีกเลี่ยงการพบปะผู้อื่นขณะมีอาการไข้วัด หรือ หลีกเลี่ยงการหยิบจับสิ่งของที่ใช้ร่วมกับผู้อื่น และล้างมือเป็นประจำ</p>
เดลินิวส์	<p>ตรวจยีนมะเร็งเม็ดเลือดขาว</p> <p>-เสนอสภู่ข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า เพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด CML เข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น กรมฯ จึงร่วมมือกับบริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำโครงการให้บริการฟรีในการใช้ชุดตรวจวัดปริมาณยีนลูกผสม BCR-ABL mRNA โดยใช้เทคนิคทางอณูชีววิทยา RQ-PCR ที่มีความไวและความจำเพาะสูง สำหรับผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมและสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทำให้ผู้ป่วยได้รับโอกาสในการรักษาด้วยยาที่เหมาะสม โดยการใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติคือ Imatinib ซึ่งคิดค้นโดย ศ.นพ.ไบรอัน เจ. ดรูเคอร์ ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลเจ้าฟ้ามหิตลธิพัฒน์ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล ผู้ที่ประสงค์จะตรวจตรวจวัดปริมาณยีนลูกผสม BCR-ABL mRNA ชนิดกลายพันธุ์ สอบถามได้ที่โทร. 0-2951-0000 ต่อ 98095 หรือ 98096 (ในเวลาราชการ)</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ X-RAY สุขภาพ	<p>ปัญหาเด็กปัสสาวะรดที่นอน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ระบุว่า การปัสสาวะรดที่นอนที่ไม่ปกติในเด็กน่าจะเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกัน ได้แก่ พันธุกรรม ความผิดปกติในการหลั่งฮอร์โมน ADH ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมปริมาณปัสสาวะการทำงานของกระเพาะปัสสาวะ โดยเด็กจะรู้สึกปวดปัสสาวะแม้จะมีปริมาณปัสสาวะไม่มาก และอาจจะเป็นเพราะความล่าช้าของพัฒนาการในการควบคุมการปัสสาวะ ท้องผูกเกิดก่อนอุจจาระกดทับกระเพาะปัสสาวะทำให้ความจุของกระเพาะปัสสาวะลดลง รวมถึงความเครียด ผู้ปกครองควรมองว่าปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องพัฒนาการในการควบคุมการขับถ่าย โดยจะค่อยๆ ดีขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น จึงไม่ควรลงโทษ หรือตำหนิ แต่ควรแสดงความเข้าใจและเป็นกำลังใจ วิธีที่ง่ายคือการฝึกกระเพาะปัสสาวะ โดยให้เด็กดื่มน้ำมาก ๆ ในช่วงกลางวัน และฝึกกลั้นปัสสาวะไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ ร่วมกับปรับอาหารและเครื่องดื่ม โดยให้เด็กดื่มน้ำมากขึ้นในช่วงเช้าถึงบ่าย และลดการดื่มน้ำในช่วงเย็น โดยเฉพาะช่วง 2 ชั่วโมงก่อนเข้านอน</p>
ไทยรัฐ	<p>ปรับปรุง รพร.หล่มเก่า</p> <p>-เสนอบทความ มุลนิธิสมเด็จพระยุพราชได้จัดทำโครงการพัฒนาโครงสร้างสังคมสุขภาวะ ปรับภูมิทัศน์ ทาสีภายนอกและภายในอาคาร รพร.หล่มเก่าจึงประสานขอรับการสนับสนุนจาก บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ฯ บริจาคสีมูลค่ากว่า 1 ล้านบาทปรับปรุงทาสีอาคารของรพ. 3 หลัง ประกอบด้วย อาคารผู้ป่วยนอก อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน อาคารอำนวยการ รวมถึงทางเดินเชื่อมต่อระหว่างอาคาร เป็นโครงการพันธกิจซีเอสอาร์สร้างสังคมสุขภาวะ โดยดำเนินการแล้วเสร็จและมีพิธีส่งมอบแล้วเมื่อวันที่ 7 ก.พ.2562</p>
ไทยรัฐ	<p>จับยาปลุกเช็กส์</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผบช.สตม. แผลงผลตรวจค้นร้านขายยาปลอม ยาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้มีการจำหน่าย ยาปลุกเช็กส์ สี่ลามาจนजार ลินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ กระเป๋า และเสื้อผ้า บริเวณช่วงสุขุมวิท ซอย 3 ถึง ซอย 17 รวม 17 จุด จับกุมผู้ดูแลร้าน 13 ราย ยึดของกลางกว่า 2 พันชิ้น มูลค่าความเสียหายกว่า 6 ล้านบาท โดยการจับกุมครั้งนี้เป็นการประสานจากบริษัทจำหน่ายยาไวอากร้า ว่ามีการลักลอบปลอมแปลงสินค้าวางขายในสื่อออนไลน์และย่านสุขุมวิท เบื้องต้นแจ้งขอหาความผิดพ.ร.บ.อาหาร พ.ร.บ.ยา และ พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า</p>

